



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๙ มูลค่าข่าว ๑๙๑,๐๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

5 ทีมคว้ารางวัลโครงการ 'จิตอาสา'

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายสุรพล เสวตเสรี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การประกวดโครงการจิตอาสาสำหรับประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวประเภทอาสาสมัคร ที่จะสร้างกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลุ่มหนึ่ง และ ททท.ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานด้านการตลาดอยู่ในขณะนี้ โดยหลังการเปิดตัวได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน

ไปฟีกก่อนปล่อยลงทะเล ทำธนาคารปูม้า ปะการังเทียม สอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน ตามด้วยทีมเกาะทะเล โดยนายโทมัส วิลเลียม บาร์เรตต์ ช่างภาพ ร่วมกับบ.ส.เหิงยีน ซี ธานท์ ทูย นักศึกษาจากเวียดนาม ในภารกิจอาสา อนุรักษ์ท้องทะเลและพันธุ์เต่าหายาก บริเวณ เกาะทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมเพชรบุรีโดยนายราชน ลากพานิช นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร กับบ.ส.เอเมิลิด้า โนวีเรียนี้



สื่อออนไลน์ออกไปทั่วโลก ปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาววัยทำงานสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 4,๐95 คน จาก ๐8 ประเทศ มีผู้สนใจเปิดชมจากสื่อออนไลน์สูงถึง 5 ล้านครั้ง โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในการเข้าร่วมโครงการ 10 อันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ไทย อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ อเมริกาใต้ เวียดนาม และอินเดีย

ในการตัดสินด้วยคะแนนโหวต ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมภูเก็ท คือนางวิมลฉัตร เจริญพร จาก จ.ระยอง และนายธีรชาติ บรรณรัตน์ จากประเทศอังกฤษ ในภารกิจอาสา อนุรักษ์ท้องทะเลไทย จ.ภูเก็ต โดยเก็บไข่เต่า

นักศึกษาจากจากอินโดนีเซีย ในภารกิจอาสาฟื้นฟูสภาพปะการัง จ.เพชรบุรี ส่วนทีมพังงา นาย อีซ่า จิตตอส จากยะลา ร่วมกับนายแอปป์ ราห์แมน เอ็ม จากอินโดนีเซีย ทำภารกิจอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยการปลูกหญ้าทะเล และป่าชายเลนตามแนวชายหาด จ.ชุมพร และทีม เชียงราย ประกอบด้วย นายพิชญ์วุฒิ วิรุฒมวงศ์ สถาปนิกหนุ่ม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ น.ส. แดลเนี่ยล การาโพรา จากสหรัฐอเมริกา ในภารกิจอาสาพัฒนาชุมชนชาวเขา จ.เชียงราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 ทีม ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 150,000 บาท เป็นทุนในการขยายผลการดำเนินงานด้านจิตอาสาในประเทศต่อไป.

